
๑ 

 

รายงานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส�วนราชการ 
หัวหน�าฝ�ายในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ ๕ / ๒๕๖๐ 
วันศุกร�ที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห�องธรรมป4ญญา  ชั้น ๒ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
----------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 
  ๑.นายบรรเจิด  ภูสมศรี   รอง ป.อบจ. ปฏิบัติหน�าที่ นายก อบจ.ชร.   ประธานฯ 
  ๒.นางนุชนารถ  วดีศิริศักด์ิ  รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 
  ๓.นางอนงค)  เยาว)ธาน ี   ผู�อํานวยการกองคลัง 

๔.นางนภาภัณฑ)  ต*วนชะเอม  ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๕.ดร.เกียรติคุณ    จันแก*น  ผอ. กศว. รก. ผอ.สํานักศึกษาฯ 

  ๖.นายวัฒนา  ทันเรือน   ผู�อํานวยการกองส*งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๗.นางทัชชา   สามัคคีนิชย)  ผอ.กองป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๘.นายบุญสม  ฤกษ)อุดม   ผู�อํานวยการส*วนวิศวกรรมการก*อสร�าง  

๙.นางสาวไพรวรรณ)  อารีย)  หัวหน�าฝAายสรรหาและบรรจแุต*งตั้ง รก. ผอ.กจ. 
  ๑๐.นางสาวสุพิน  สมบูรณ)ชัย  หัวหน�าฝAายการเงิน 
  ๑๑.นางสาวสายสมร  ชื่นใจ  หัวหน�าฝAายกิจการสภาอบจ. 
  ๑๒.นางสาวอัมไพวรรณ  มณี  หัวหน�าฝAายบัญช ี
  ๑๓.นางสายใจ     ไปรเวท  หัวหน�าฝAายจัดเก็บรายได�  

๑๔.นางสายสมร   ทิพย)โพธิ ์  หัวหน�าฝAายนิติการและการพาณิชย) 
  ๑๕.นายทรงวุฒิ  พุทธิสกุลชัย  หัวหน�าฝAายวินัยและส*งเสริมคุณธรรม 
  ๑๖.นางรัชนี  ชูบุบผา   หัวหน�าฝAายส*งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  ๑๗.นางสาววรรณพัชร  จินดาขัด  หัวหน�าฝAายนโยบายและแผน         
  ๑๘.น.ส.บุญญาพร  นาคนิล  หัวหน�าฝAายตรวจติดตามและประเมินผล   
  ๑๙.นายอดิศร  กาจินา   หัวหน�าฝAายทะเบียนพัสดุฯ 
  ๒๐.นางาสาวชฎากาญจน)  สริุนทร)  หัวหน�าฝAายจัดหาพัสด ุ  
  ๒๑.นายพิสษิฐพงษ)   ปJญญาอินทร)  หัวหน�าฝAายเคร่ืองจักรกล 

๒๒.นายไพรัช      โจลัตสาห)กุล  หัวหน�าฝAายก*อสร�างและซ*อมบํารุง  
  ๒๓.พ.จ.อ.ทวีป  เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน�าฝAายป:องกันฯ   
  ๒๔.นายดรุณพัฒน)   อินดี   หัวหน�าสป.อบจ. เลขานุการ 

๒๕.นางสาวพิมณพรรธน)   จนิดาขัด หัวหน�าฝAายบริหารงานท่ัวไป ผู�ช*วยเลขานุการ 
 
ผู�ไม�มาประชุม 
  ๑.นางสาวปราณปรียา  โพธิเลิศ  หัวหน�าฝAายงบประมาณ   (ลาพักผ*อน) 
  ๒.นายประจวบ   สายเมืองนาย  หัวหน�าฝAายอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน) (ติดราชการ)
  ๓.นางเชิดทรง   ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน�าฝAายพัฒนาอาชพีฯ   (ติดราชการ) 

๔.นางจิตรา  กาว ี   หัวหน�าฝAายประชุมสภาฯ   (ติดราชการ) 
 

 



๒ 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
  ๑.น.ส.อารีวัลย)   สินธุคํา   นักวิเคราะห)นโยบายและแผนชํานาญการ 
  ๒.น.ส.ศิริพร       สุขสวสัดิ์  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ  
  ๓.นางปJทมา       สมประสงค)  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
  ๔.นางบุษบาพร    โคแพร*   นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
  ๕.นางนัทธยภรณ)   เจี่ยงเพ็ชร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  ๖น.ส.ธัญญพัทธ)   ศิจิตต)   นักจัดการทั่วไปชํานาญการ 
  ๗.น.ส.ศุภิดา       เวียงเงิน  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าที่นายกองค)การบริหารส*วน
จังหวัดเชียงราย เปNนประธานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส*วนราชการ หัวหน�าฝAายในสังกัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด
เชียงราย 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ�งให�ที่ประชมุทราบ 
ประธานฯ  สําหรับการประชุมวันนี้  เปNนการประชุมคณะผู�บริหาร หัวหน�าส*วนราชการ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน ผู�อํานวยการกองทุกกอง หัวหน�าสํานักปลัดฯ ผอ.สํานักการช*าง หัวหน�า
ฝAาย ของส*วนราชการ อบจ.เชียงราย ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงราย ตลอดจนข�าราชการ 
ท่ีเข�าร*วมประชุมในวันน้ี เปNนการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ ซ่ึงระเบียบวาระการประชุมมี                    
๕ ระเบียบวาระการประชุม ประธานแจ�งในท่ีประชุมทราบ  

๑. เนื่องจากได�มีโอกาสไปประชุมสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีร*วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม* ได�จัดให�มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการปฏิรูปและการกระจาย
อํานาจ ส*วนใหญ*เปNนเร่ืองของการทํางานเปNนเรื่องปJญหาของ สตง. และ ปปช. ที่ประสบอยู* 
เร่ืองของการทํางานที่ไม*สะดวกและการตรวจสอบท่ีเข�มข�น ซ่ึงในรัฐธรรมนูญฉบับปJจจุบัน
เก่ียวกับแนวโน�มการกระจายอํานาจ และกฎหมายลูกในส*วนของ สตง. และ ปปช. ท่ีกําลัง
เสนอให�สภาพิจารณาว*าจะมีมาตรการท่ีเข�มข�นข้ึน เปNนเร่ืองที่ควรศึกษาและมีการเตรียมพร�อม 

๒. ตามที่องค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย ได�จัดทําประกาศเจตจํานงสุจริต              
เสริมสร�างคุณธรรม และความโปร*งใสในการบริหารราชการขององค)การบริหารส*วนจังหวัด
เชียงราย “องค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด” เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐               
ซ่ึงเปNนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต�องการส*งเสริมและสนับสนุนให� อปท. ดําเนินงานอย*างมี
คุณธรรมและความโปร*งใสมากยิ่งข้ึน และการดําเนินการดังกล*าว จะเปNนส*วนหนึ่งของการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร*งใสในการดําเนินการภาครัฐ (ITA) ของ ปปช. ซ่ึงสํานักปลัดฯ 
ได�แจ�งเวียนประชาสัมพันธ)ให�ทุกหน*วยงานได�รับทราบแล�ว นอกจากได�แจ�งประชาสัมพันธ)             
ให�บุคลากรของ อบจ.ชร. ทราบแล�ว  อบจ.เชียงราย ยังได�จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงฯ               
ให�สื่อมวลชนและประชาชนได�ทราบ เม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ซ่ึงในวันนั้นเราทุกคนก็ได�
ร*วมกันประกาศเจตจํานงฯ และร*วมออกกําลังกายด�วยกัน  ทั้งนี้ก็ขอให�ผู�บังคับบัญชาทุกส*วน
ราชการได�กําชับผู�ใต�บังคับบัญชา ไม*ว*าจะทําอะไรที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานราชการก็ตาม ให�ถือ
แนวปฏิบัติตามระเบียบราชการอย*างเคร*งครัดและถือตามประกาศเจตจํานงฯ ของ อบจ.ชร.             
ท่ีได�ประกาศไว� 

 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา 
ประธานฯ   เปNนการรับรองประชุมครั้งท่ี ๔ /๒๕๖๐ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 

๑๐.๐๐ น. ณ ห�องประชุมธรรมปJญญา ชั้น ๒  มีทั้งหมด ๑๐ หน�า  ขอให�ที่ประชุม
พิจารณา หากท*านเห็นว*ามีข�อความใดที่ไม*ตรงขอให�แจ�งฝAายเลขา เพื่อจะดําเนินการ
แก�ไชให�ถูกต�อง 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอในที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ประธาน  ขอเชิญ กองแผนและงบประมาณ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท*านประธานฯ ในส*วนของกองแผนฯ จะมีอยู* ๒ เรื่องด�วยกัน คือ 
  เร่ืองแรกเปNนการประชุมหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี             

ขอมอบหมายให� หน.วรรณพัชร จินดาขัด ได�เสนอค*ะ 
หน.วรรณพัชร  จากระเบียบวาระท่ี ๑ ความเดิมเดือนที่แล�ว แจ�งเพื่อทราบ อบจ.เชียงราย 

ร*วมกับศูนย)ประสานงานวิทยาศาสตร)ภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน มีการหารือร*วมกัน  
ซ่ึงผ*านมาแล�ว ๒ ครั้ง ซ่ึงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ*านมาได�มีการประชุม
คณะทํางานที่ได�แต*งตั้งไปแล�ว จากกการประสานงานระหว*าง อบจ.เชียงราย กับ ศูนย)
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร)ฯ ได�กําหนดการประชุมซ่ึงจะมีข้ึนวันท่ี ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานท่ีเดิมกําหนดไว�ที่ห�องประชุมธรรมปJญญา อบจ.เชียงราย 
เปลี่ยนเปNนห�องสีป:อ โรงแรมเวียงอินทร)ริเวอร)ไซต) (โรงแรมริมกกเดิม) กํ า ห น ด ก า ร
วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๐ ตามท่ีได�แจกเอกสารไปให�ทุกท*าน ช*วงเช�าจะมีการลงทะเบียน 
กล*าวต�อนรับโดย ท*านบรรเจิด ภูสมศรี กล*าวรายงานโดย ผอ.ศูนย)ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร)ฯ เปVดการประชุมโดย ผอ.สํานักส*งเสริมและถ*ายทอดเทคโนโลยี
ต*อจากนั้นมีการนําเสนอวีดิทัศน)แนะนํา อบจ.เชียงราย  การแนะนําบทบาทภารกิจ
ของหน*วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร)ฯ การแบ*งกลุ*มย*อยเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ
ตามประเด็นความต�องการ ๖ ประเด็น เดิม ๙ ประเด็น จะขาดประเด็นด�านการ
ท*องเท่ียวและการป:องกันบรรเทาสาธารณภัย และขอแจ�งให�คณะทํางานทราบให�แต*
ละกลุ*มทําโจทย)ข้ึนมา เพื่อให�ทราบถึงความต�องการ ภายในวันท่ี ๑๒ ซ่ึงคุณอารีวัลย) 
จะเปNนผู�ประสานงาน  ในส*วนของเรื่อง OTOP เร่ืองสาธารณสุข เรื่องการท*องเที่ยว 
เร่ืองยางพาราบางส*วน ได�มีการหารือร*วมกับ ผอ.กองส*งเสริมคุณภาพชีวิต พร�อม
ทีมงาน เม่ือวันท่ี ๓ พ.ค. ๖๐ ที่ผ*านมา ขอนําเรียนให�ที่ประชุมได�รับทราบ สําหรับ
กลุ*มย*อย ๖ กลุ*ม บางกลุ*มที่ไม*ตรงประเด็น จากการนําเรียนหารือ ท*านรองนุชนารถ 
และ หน.สป. อบจ. ได�มีการแบ*งกลุ*มตามน้ี หากเห็นควรว*าจะเพิ่มท*านใดขอคําแนะนํา
หรือเพิ่มเติมได� ฝAายนโยบายและแผนขอนําเรียนเบื้องต�นเท*านี้ค*ะ  

ประธานฯ  หากคณะกรรมการทั้ง ๖ กลุ*ม เห็นว*ายังไม*ถูกต�องหรือแก�ไข สามารถ
ประสานทางกองแผนฯ ได�ครับ ต*อไปเปNนเรื่องการออกตรวจติดตามและประเมินผล
โครงการระหว*างดําเนินการของ อบจ.เชียงราย 

หน.บุญญาพร    ในเร่ืองของการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการระหว*างดําเนินการ
ของ อบจ.เชียงราย สืบเนื่องมาจากวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ*านมา กองแผนฯ      
ได�เชิญคณะติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.เชียงราย ตามคําสั่งของ 
อบจ.เชียงราย ที่ ๗๖๘/๒๕๖๐ ลว. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน
และเลขานุการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 



๔ 

 

อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ข�อ ๒๘ กําหนดให�คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนา 
คัดเลือกกรรมการเพื่อทําหน�าที่ประธาน ๑ คน และเลขานุการ ๑ คน จากมติที่ประชุม 
กรรมการได�เสนอนางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย อ.เมือง เขต ๒                
เปNนประธาน และ ผอ.สมศักดิ์  ไชยชมภู ผอ.กองกิจการสภา เปNนเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุดใหม* ซ่ึงคณะกรรมการจะมีวาระ
การดํารงตําแหน*งคราวละ ๒ ปY นับตั้งแต*วันท่ีได�รับการแต*งตั้ง และคณะกรรมการได�มี
การกําหนดแนวทางวิธีการออกตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.
เชียงราย ไว� ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ เปNนกําหนดการออกตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาระหว*างดําเนินการตามโครงการ  และหลังการดําเนินตาม
โครงการแล�วเสร็จ ดังน้ันฝAายตรวจติดตามและประเมินผลจึงของแจ�งให�ที่ประชุม
รับทราบเก่ียวกับวิธีการออกตรวจ เพื่อจะได�ประสานไปยังสํานัก/กอง เพื่อขอตาราง
การออกทํางานตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีแต*ละสํานัก/กอง ได�มีการกําหนดไว� เพื่อฝAาย
ตรวจติดตามจะได�ทําเปNนแผนการออกตรวจให�กับคณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินผลในการออกตรวจระหว*างดําเนินโครงการต*อไป รูปแบบที่ ๒ เปNนการออก
ตรวจโครงการในลักษณะของการตรวจในระบบ e-plan ซ่ึงหลังจากท่ีมีการดําเนิน
โครงการแล�วก็จะมีการตรวจในรูปแบบรายงานประจําปY ส*วนเรื่องท่ีแจ�งให�ทราบ
เพิ่มเติมคือ เดิมรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.เชียงราย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ 
กําหนดให�มีการรายงาน ๑ คร้ัง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปY แต*มีระเบียบแก�ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดให�มีการติดตามและประเมินผล ๒ ช*วง คือ 
ช*วงแรกคือเดือน เมษายน และช*วงที่ ๒ คือ เดือนตุลาคม ดังน้ันการรายงานติดตาม
และประเมินผล ตามระเบียบใหม* ฉบับท่ี ๒ จะมีการรายงาน ๒ ครั้ง ซ่ึงในช*วงเดือน
เมษายน ก็จะมีการรายงานเรียบร�อยแล�ว จึงขอแจ�งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ประธานฯ  ในเร่ืองของการตรวจติดตามและประเมินผล ถือว*าเปNนเปNนตัวชี้วัด ใน อบจ.           
และได�มีระเบียบออกมาใหม* ก็ขอให�การทํางานเปNนไปตามกําหนดเวลา ขอเชิญ ผอ.
กองคลัง แจ�งสถานะการเงินการคลัง ของ อบจ.ชร. 

ผอ.กองคลัง  สําหรับกองคลัง ขอแจ�งสถานะการเงินการคลัง ของ อบจ.เชียงราย ท่ีจัดเก็บ
ได�ต้ังแต*เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงงบประมาณตั้งไว� ๙๒๘ 
ล�าน รับจริง ๖๕๕,๙๐๓,๓๐๕ บาท คงค�าง ๒๗๒ ล�านบาท คิดเปNนร�อยละ ๗๐.๖๘% 
จ*ายจริง ๔๙๗,๒๐๘,๕๐๐ บาท คงเหลือท่ีจะบริหาร ๑๕๘ ล�านกว*าบาท คิดเปNน            
ร�อยละ ๕๓.๕๘% คาดว*าปYนี้คงจ*ายเงินได�เกือบ ๑๐๐% เบิกตัดปYกรณีก*อหนี้ผูกพัน
แล�ว คงค�างอีก ๕ โครงการ ๒๐ กว*าล�าน ตัดปYกรณีไม*ได�ก*อหนี้ ผูกพันคงค�าง                
๒๒ โครงการ ๓๗ ล�าน กองคลังจึงขอให�ทุกกองเร*งรัดการเบิกจ*ายเงิน ขอบคุณค*ะ 

รองนุชนารถ  จากท่ีได�ทราบข�อมูลจาก ผอ.กองคลัง โครงการที่ยังคงค�างอยู*ขอให�                 
ทุกโครงการดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม นอกจากโครงการที่มีวันที่
กําหนดไว�ในเดือนกันยายน ท*านรองบรรเจิด จะได�เพิ่มและหารือกับท*านผู�ว*าฯได�ขอ
ฝากทุกท*านโครงการที่จัดทําแผนประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ให�ทําการเบิกจ*ายให�เสร็จ 
ฝากท*าน ผอ.บุญสม เรื่องการจัดทําสิ่งก*อสร�างให�เรียบร�อย 

ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตค*ะ อยากจะเร*งรัดการเบิกจ*ายเบิกตัดปYกรณีไม*ได�ก*อหน้ีผูกพัน ๒๒ 
โครงการ ๓๗ ล�าน ถ�าเลยปYไปแล�ว ไม*อยากให�ตัดปYต*อ ตามระเบียบฯจะตัดไม*ได� ต�อง
ขออนุมัติผู�ว*าฯ  



๕ 

 

ประธานฯ  เชิญกองการเจ�าหน�าท่ี 
หน.ไพรวรรณ) (รก.ผอ.กจ.)  เปNนช*วงที่ต�องจัด ทําข�อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ

ปYงบประมาณ ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๒ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.๖๐) ขอเชิญ หน.ฝAายส*งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ชี้แจงในท่ีประชุม 

หน.รัชนี  ฝAายส*งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินผล
และเลื่อนข้ันเงินเดือน ซ่ึงได�มีปฏิทินให�เพื่อจะได�ช*วยกันดําเนินงานเพราะเปNนงานของ
ส*วนรวม จะเร่ิมตั้งแต*วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ คือการเร่ิมรอบประเมิน และช*วงเดือน
แรกของรอบประเมิน วันที่ ๓-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ จะอยู*ในข้ันตอนของการจัดทํา
ข�อตกลง ซ่ึงขณะนี้แต*ละกองได�ทยอยจัดส*งมาแล�ว กองการเจ�าหน�าที่อยู*ในระหว*าง
การตรวจสอบในสมถรรนะที่เขียนมาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน*งหรือไม*              
ส*วนในเร่ืองของเน้ืองานไม*ได�ลงลึกเก่ียวกับรายละเอียดเพราะให�อยู*ในดุลพินิจของ
หัวหน�าฝAายและ ผอ.กอง/สํานัก ท่ีจะพิจารณา  ช*วงเดือน เมษายน – กันยายน                
เปNนข้ันตอนติดตามและให�คําปรึกษาแนะคําการปฏิบัติงานตามข�อตกลง เปNนหน�าที่
ของ ผอ.กอง/สํานัก และช*วงเดือนกันยายน เปNนช*วงใกล�รอบประเมิน ซ่ึงในตัวชี้วัด 
LPA ใหม* จะเพิ่มตัวชี้วัดเก่ียวกับข�อตกลงว*า มีการจัดทําข�อตกลงครบถ�วนและมีการ
ปฏิบัติจริงตามข�อตกลง ซ่ึงท่ีผ*านมา เช*น กองการเจ�าหน�าท่ี กองคลัง จะมีคําตอบ                
ให�ตามข�อตกลงกับผู� รับข�อตกลง เพื่อเปNนข�อมูลรอรับการตรวจ และขอให�เร*งรัด
ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเข�าสู* ข้ันตอนการ
กลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน ตามปฏิทินคือ วันท่ี ๔ ตุลาคม 
๒๕๖๐ และหลังจากประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล�ว                  
ก็จะได�ประกาศรายชื่อผู�ประเมินดีเด*น วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปNนการประชุมของ
คณะกรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปNนการออกคําสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือน เพื่อจะให�ทันภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงขอซักซ�อมแจ�งในท่ีประชุม
ทราบถึงปฏิทินข้ันตอนค*ะ 

ประธานฯ  เชิญกองป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผอ.กองป:องกันฯ  กองป:องกันฯ มีเรื่องท่ีแจ�งให�ทราบคือการสรุปสถานการณ)การป:องกันแก�ไข

ปJญหาหมอกควันไฟปAา จ.เชียงราย ประจําปY ๒๕๖๐ ในช*วงระหว*าง ๖๐ วันอันตราย 
(๑๗ ก.พ. – ๒๗ เม.ย. ๖๐) ในส*วนของจุดความร�อนสะสม จ.เชียงราย เปรียบเทียบ
ระหว*างปY ๒๕๕๙ และ ปY๒๕๖๐ ในปY๒๕๕๙ มีจุดความร�อนสะสม ๙๒๑ จุด ปY๒๕๖๐ 
มี ๒๐ จุด ซ่ึงเปNนความสําเร็จของจังหวัดเชียงราย ได�รับความร*วมมืออย*างดีในช*วง 
๖๐ วันอันตราย ประกอบกับปYนี้ในส*วนของ จ.เชียงราย จะมีในเร่ืองของฝนหลงฤดูเข�า
มาทําให�จุดความร�อนสะสมน�อยลง ทั้งน้ีเกิดจากความร*วมมือจากทุกภาคส*วน ปYนี้จะมี
มากที่สุดคือ จ.แม*ฮ*องสอน มีทั้งหมด ๙๒๖ จุด เทียบกับปY ๒๕๕๙ มี ๑,๒๔๐ จุด 
จังหวัดที่มีน�อยที่สุดปYที่ผ*านมาคือ จ.ลําพูน แต*ในปY ๒๕๖๐ สูงข้ึน 

  เร่ืองสรุปสถานการณ)ป:องกันและการลดอุบัติเหตุช*วงเทศกาลสงกรานต) 
ระหว*างวันที่ ๑๑ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ใส*วนของอุบัติเหตุมีผู�เสียชีวิตท้ังหมด ๑๕ 
คน เปรียบเทียบกับปY ๒๕๕๙ มีผู�เสียชีวิตเท*าเดิม ในส*วนของอุบัติเหตุ เปรียบเทียบกับ
ปY ๒๕๕๙ เพิ่มข้ึนเปNน ๑๐๒ คร้ัง ซ่ึงในปY ๒๕๕๙ มี ๙๗ คร้ัง มีผู�บาดเจ็บปY ๒๕๖๐ 
จํานวน ๙๘ ราย ปY ๒๕๕๙ จํานวน ๙๕ ราย มีข�อสังเกตว*าบุคคลที่เสียชีวิตปYน้ีช*วงอายุ 
๑๓-๑๔ ปY เปNนเด็กชายอยู*ในพื้นที่ ต.เวียง อ.เชียงของ สาเหตุคือขับรถเร็วและไม*สวม
หมวกนิรภัย เปNนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนถนนสายรองไม*ใช*ถนนสายหลัก อีก ๑ ราย                 



๖ 

 

อายุ ๑๔ ปY ต.ไม�ยา อ.พญาเม็งราย พฤติกรรมเสียงคือการเมาสุรา ได�ตั้งข�อสังเกตคือ
เด็กอายุ ๑๔ ปY แล�วเมาสุราแล�วไม*สวมหมวกนิรภัย ซ่ึงหน*วยงานสาธารณสุขก็ได�
ป:องกันอย*างเต็มท่ีแล�ว ซ่ึงหน*วยงานสาธารณสุขได�ตั้งข�อสังเกตว*าสาเหตุการเสียชีวิต
คือการเมาแล�วขับ และการซ้ือสุราน้ันไปซ้ือจากที่ไหนโดยเฉพาะเยาวชนจะมีมากข้ึน 
จากสถิติทั้งประเทศปYน้ีในส*วนผู�เสียชีวิต จ.เชียงราย เปNนอันดับท่ี ๒ อันดับที่ ๑       
คือ จ.นครราชสีมา อันดับท่ี ๓ คือ จ.สกลนคร อุบัติเหตุสูงสุดคือ จ.อุดรธานี รองลงมา
คือ จ.เชียงใหม* และ จ.พิษณุโลก ส*วน จ.เชียงราย อยู*อันดับที่ ๕ ส*วนผู�บาดเจ็บ 
อันดับที่ ๑ คือ จ.อุดรธานี อันดับ ๒ คือ จ.เชียงใหม* อันดับ ๓ จ.นครศรีธรรมราช 
ส*วน จ.เชียงราย อยู*อันดับท่ี ๘ มีเรื่องแจ�งที่ประชุมทราบเพียงเท*านี้ค*ะ 

ประธานฯ  ในเรื่องการป:องกันและแก�ไขปJญหาหมอกควัน จ.เชียงราย ถือว*าประสบ
ผลสําเร็จ เชิญกองพัสดุและทรัพย)สิน 

หน.อดิศร  ในส*วนของกองพัสดุและทรัพย)สิน ขอรายงานผลการดําเนินงานการจัดหา
พัสดุ ปYงบประมาณ ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๘๗ โครงการ ได�ดําเนินการไปแล�ว ๘๕  โครงการ 
ยังคงค�าง ๒ โครงการ เพราะยังติดในเรื่องของพื้นที่อยู* ส*วนของเงินสะสมของปY 
๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๑๐๑ โครงการ ดําเนินการไปแล�ว ๙๖ โครงการ คงค�าง ๕ โครงการ 
ติดปJญหาพื้นท่ีเช*นกัน ส*วนปYงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามข�อบัญญัติมีจํานวน ๑๑๕ 
โครงการ ได�ดําเนินการขอราคากลางไปแล�ว ๑๑๒ โครงการ ได�ราคากลางแล�ว ๓๙ 
โครงการ อยู*ระหว*างประกาศ ๑๒ โครงการ อยู*ระหว*างประกาศขออนุมัติ ๑๒ 
โครงการ และประกาศแล�ว ๘ โครงการ อยู*ในช*วงพิจารณาผลการเปVดซองประกวด
ราคา e-Auction ๗ โครงการ แจ�งทําสัญญา ๒ โครงการ อยู*ระหว*างการดําเนินการ
ตามสัญญา ซ่ึงขณะน้ีทําสัญญา ๖ โครงการ และเบิกจ*ายทั้งสิ้น ๔ โครงการ รวมเปNน 
๓๙ โครงการ ส*วนของเงินสะสมปYงบประมาณ ๒๕๖๐ มี ๙ โครงการ ได�ดําเนินการไป
แล�ว ๘ โครงการ คงค�าง ๑ โครงการ 

  การจัดหาครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) สําหรับปYงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น ขณะนี้
กระทรวง ICT ได�กําหนดเกณฑ)ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร)
ประจําปY ๒๕๖๐ ได�ประกาศเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ*านมา ซ่ึงจะมีครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร)น*าจะมีการเปลี่ยนแปลงสเปคบางตัว ซ่ึงกองพัสดุฯจะได�แจ�งเวียนให�
เจ�าของงบประมาณท่ีตั้งครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ไว�เพื่อตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อดําเนินการ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงต*อสภา ต*อไป สําหรับกองพัสดุฯมีเร่ืองรายงานให�ทราบเท*าน้ีครับ 

ประธานฯ  มีกองไหนที่จะเพิ่มเติมในวาระเรื่องเสนอในท่ีประชุม เชิญกองส*งเสริมฯครับ 
ผอ.กองส*งเสริมฯ  ขอแจ�งเร่ืองการจัดงานสับประรด ลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย ซ่ึงในที่ประชุม                          

ท่ีผ*านมาได�มีกําหนดการท่ีจะจัดงานวันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปNนวันเปVดงาน ได�เรียนเชิญท*านผู�ว*าฯ เปNนประธานฯ ท*านรอง
บรรเจิด เปNนผู�กล*าวรายงาน พิธีเปVดเริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. ช*วงเช�าเปNนการจําหน*าย
ผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งวัน และการจําหน*ายผลผลิตทางการเกษตร ชาวสวน
ขอเร่ิมจําหน*ายตั้งแต*วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๐ เพราะผลผลิตบางพื้นท่ีออกก*อน และจะเร่ิม
จัดสถานท่ีในวันท่ี ๒๒ พ.ค. ๖๐ จึงขอเรียนเชิญผู�ที่มีส*วนเก่ียวข�องช*วยเข�าไปดูสถานที่
ในงาน เช*น การต�อนรับแขก และการเตรียมพื้นที่สําหรับบริการเบรกหรือของว*าง 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข�อง การแต*งกายได�หารือในที่ประชุมเปNนสไตล)ลูกทุ*งชาวสวน ภายใน
บริเวณงานจะมีสินค�า OTOP อยู*ฝJmงเดียวกับงานลานธรรม ลานศิลปn ถ่ินพญามังราย 
และทางฝJmงเวที ลานธรรม ลานศิลปnฯ ก็จะเปNนสถานที่จําหน*ายผลผลิตทางการเกษตร 



๗ 

 

ขอให�ทุกท*านเข�าร*วมงานในวันท่ี ๒๔ พ.ค. ๖๐ โดยพร�อมเพรียงกัน เพราะเปNนวัน             
เปVดงาน ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  เชิญสํานักช*าง ครับ 
ผอ.บุญสม  เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุม ตามที่ท*าน ผอ.กองคลัง ได�รายงาน 

ซ่ึงบางโครงการทําไม*ได�ก็ได�ยกเลิก ส*วน ๒๐ กว*าโครงการ จะขอหารือความชัดเจนกับ 
ผอ.สํานักการช*าง อีกครั้ง สําหรับจ*ายขาดเงินสะสม ปY๒๕๖๐ มีท้ังหมด ๙ โครงการ 
จะมี ๑ โครงการท่ีรอเงินอุดหนุนจากกรม สําหรับอีก ๘ โครงการ ได�ดําเนินการเสร็จ
สิ้นไปแล�ว ๓ โครงการ ในส*วนของข�อบัญญัติปY ๖๐ จํานวน ๑๑๕ โครงการ ที่ส*ง
มาแล�วมีจํานวน ๕๗ โครงการ ดําเนินการเสร็จ ๖ โครงการ แต*เบิกจ*ายแล�ว                   
๔ โครงการ เร่ืองโรงรถได�ทําสัญญาเม่ือวันท่ี ๑๗ มี.ค.๖๐ ผู�รับจ�างยังไม*ได�ลงนามใน
สัญญา และเจ�าหน�าท่ีเสนอเร่ืองข้ึนมาไม*ได�เพราะผู�รับจ�างไม*มาเซ็นสัญญา  

หน.อดิศร  ได�สอบถามเจ�าหน�าท่ีในกองแล�ว ทางผู�รับจ�างได�เร่ิมทําเร่ืองของโครงสร�าง
แล�ว  และถ�าทําเสร็จจะยกมาประกอบในพื้นที่ 

หน.สป.อบจ.  ในกระบวนการนี้ ทางกองพัสดุฯ ควรเร*งรัดผู�รับจ�างดําเนินการด�านเอกสาร
ให�ครบถ�วน เพราะถ�าพิจารณาจากส*วนนี้แล�วผู�รับจ�างได�เร่ิมดําเนินการเหลือเพียงแค*
การทําสัญญา 

ประธานฯ  มีกองไหนที่จะเพิ่มเติมครับ 
หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตท*านประธานฯ มีเร่ืองรายงานให�ทราบทั้งฝAายนิติการฯ และฝAาย

บริหารงานท่ัวไป เร่ืองแรกเปNนการรายงานความคืบหน�าฝAายบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
การจัดทําแผนป:องกันการทุจริต ๔ ปY (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) หลังจากที่ได�มีการ
ตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนป:องกันการทุจริต ๔ ปY ของ อบจ. ซ่ึงประกอบด�วย                
ท*านนายกฯ รองปลัดฯ และ ผอ.ทุกกอง เปNนคณะกรรมการฯ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให�
ความเห็นให�คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ และได�จัดทําคําสั่ง โดยมี  
หน.สป.เปNนประธาน และมีคณะทํางานจากทุกกอง หน.วรรณพัชร เปNนรองประธานฯ 
ได�มีการดําเนินการและการนัดประชุมพิจารณาดําเนินการ ขณะน้ีได�ข�อสรุปของแต*ละ
กองตามภารกิจท่ีได�จัดทําโครงการที่เก่ียวข�องกับการป:องกันการทุจริต มีท้ังโครงการที่
มีการบรรจุไว�ทุกปY และโครงการที่ริเริ่มใหม* จึงขอเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ ซ่ึงข้ันตอน
ต*อไปเปNนข้ันตอนการเสนอร*างจัดทําแผนเสนอคณะกรรมการฯ และเสนอผู�บริหาร
เพื่ออนุมัติจัดทําแผน และส*งให�หน*วยงานที่เก่ียวข�องเพื่อดําเนินการต*อไป 

  เรื่องที่ ๒ การรายงานความพร�อมการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานรับการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติราชการประจําปY ๒๕๖๐ (ข�อมูลปY ๒๕๕๙) ข้ันตอนต*อจากนี้
หลังจากมีคณะทํางานแต*ละกองซ่ึงมีหน�าที่รวบรวม สรุปการจัดทําเอกสารให�ครบถ�วน 
ซ่ึงข้ันตอนการทํางานของคณะทํางาน ก็จะมีข้ันตอนที่ ๑ เก็บข�อมูล ข้ันตอนที่ ๒ 
ตรวจสอบ ข้ันตอนท่ี ๓ สรุป ขณะนี้ได�ดําเนินการ ๗๐% แล�ว แต*เนื่องจากได�มี
หลักเกณฑ)ใหม*เม่ือวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๐ ได�รับหลักเกณฑ) LPA เพิ่มมาเปNน ๖ ด�าน 
จากเดิม ๔ ด�าน ขอเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ ซ่ึงข้ันตอนต*อไปคณะทํางานจะได�มีการ
ประชุมวันท่ี ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐  

  เร่ืองแจ�งของฝAายนิติการฯ เปNนเร่ืองของการจัดทําร*างข�อบัญญัติ อบจ.ชร.                
ว*าด�วยการจัดเก็บค*าธรรมเนียมและบริการด�านสนามกีฬา หลังจากที่ประชุมของ
ผู�บริหารโดยท*านนายกฯ ได�เห็นชอบเรื่องการจัดเก็บค*าธรรมเนียมการใช�สนามกีฬา 
จึงได�ประสานหน*วยงานที่เ ก่ียวข�อง โดยสํานักการศึกษาฯ ได�ส*งข�อมูลเบื้องต�น 
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แนวทางต*างๆ ของแต*ละจังหวัดเพื่อเปNนแนวทาง ทางฝAายนิติการฯ ได�รับมอบหมาย  
ในกา รจั ดทํ า ร* า งข� อบัญญัติ  ไ ด� ต้ั งคณะอนุ ก ร รมกา ร ข้ึนมา เพื่ อพิ จ า รณา                              
ซ่ึงคณะอนุกรรมการได�พิจารณาโดยมีการเทียบกับจังหวัดท่ีใกล�เคียงแล�วนําประเด็น            
ท่ีเหมาะสมกับพื้นที่กับผู�ใช�บริการของ อบจ.เพื่อให�เกิดความเหมาะสมและสะดวกต*อ
การใช� ขณะน้ีได�ยกร*างเรียบร�อยแล�ว ซ่ึงจะได�เสนอคณะกรรมการในวันที่ ๑๑ พ.ค. 
๒๕๖๐ ผลเปNนประการใดจะได�เสนอผู�บริหารเข�าสภาต*อไป ขอเสนอในที่ประชุมเพื่อ
ทราบ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ  เชิญสํานักการศึกษาฯ ครับ 
ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักศึกษาฯ  ในส*วนสํานักการศึกษาฯ มีเรื่องชี้แจงทราบ เร่ืองแรกคือในช*วงน้ีจะเห็นว*า              

มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ซ่ึงทางกระทรวงศึกษาธิการได�มีการปรับโครงสร�างต*างๆ 
เพื่อให�การบริหารจัดการศึกษาให�มีประสิทธิภาพ เนื่องจากท่ีผ*านมาการศึกษาน้ัน             
ไม*ตอบโจทย)โดยยึดผู�เรียนเปNนสําคัญ เร่ืองที่ ๒ กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศ
แผนการศึกษา มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร) ซ่ึงทางกรมได�มีการทําร*าง/แผน การศึกษา
ของกรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ินไว� ได�มีการจัดทําระดับกรม และส*วนภูมิภาค      
คาดว*าช*วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมน้ี กระผมก็ได�มีส*วนที่จะได�ดูแผนน้ีว*าจะมี
ทิศทางอย*างไรที่สอดคล�องกับแผนแห*งชาติ อีกส*วนหน่ึงท่ีเก่ียวข�องการจัดทําแผน             
จัดการศึกษาของท�องถ่ิน คือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� ซ่ึงสถานศึกษาท�องถ่ิน อบจ. 
ต�องดําเนินการเหมือนกับสถานศึกษาอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการที่ติด
ตามที่มีผลต*อการประเมิน คือโครงการการศึกษาพอเพียง ซ่ึงอยู*ในตัวชี้วัดและเปNน
เรื่องใหม*และจะมีคะแนนข้ึนมา สถานศึกษาจะต�องเข�าโครงการน้ี ซ่ึงสถานศึกษาของ 
อบจ.ได�เข�าโครงการปY ๒๕๖๐ เรียบร�อยแล�ว เปNนเร่ืองที่ต�องรีบเร*งและติดตามการ
ดําเนินการศึกษา ส*วนโครงการอ่ืนสํานักการศึกษาฯ ได�ดําเนินการไปอย*างต*อเน่ือง 
เช*นโครงการพัฒนาเยาวชน และในสัปดาห)หน�าจะได�นําเยาวชนไปศึกษาดูงาน
แลกเปล่ียนเรียนรู�สถานที่สําคัญ ส*วนโครงการอ่ืนต�องประสานกับสํานักช*าง กองพัสดุ
ฯ หมวดที่ดินและสิ่งก*อสร�าง ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ    เชิญสํานักปลัดฯ ครับ  
หน.สป.อบจ.  ในส*วนของวาระเพื่อพิจารณา เปNนเรื่องของการปรับปรุงข้ันตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกระบวนงานที่มีอยู* สืบเนื่องมาจากได�มีคําสั่ง อบจ.
เชียงราย ในการให�มีคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ตามคําสั่ง ๑๗๗๐ /๒๕๕๘ ๑.มีอํานาจหน�าที่สํารวจงานบริการที่ อปท.ต�องปฏิบัติ                           
๒.ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ๓.พิจารณาภารกิจของหน*วยงาน
ในแต*ละหน*วยงานว*าสมควรจะมีการมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ 
ต*างๆ ๔.การรายงานผล ในส*วนของการปฏิบัติทั้ง ๔ ข�อ ได�มีการดําเนินการของ
คณะทํางานอยู*ในช*วงที่ต�องมีการปรับปรุงและทบทวนระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 
อีกส*วนก็มีการร*วมกันพิจารณาการมอบอํานาจให�ผู�ดํารงตําแหน*งต*างๆ ในวันน้ีได�



๙ 

 

เสนอในท่ีประชุมเปNนเร่ืองของการปรับปรุงข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                
(ข�อ๒) เดิมที่มีอยู* ๔ กระบวนงาน ขออนุญาตนําทั้ง ๔ กระบวนงานเพื่อให�ท่ีประชุมได�
พิจารณาว*ายังคงต�องมีการปรับปรุงส*วนน้ีด�วยหรือไม*และขอให�หน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ช*วยพิจารณาด�วย เริ่มจากกระบวนงานรับแจ�งเร่ืองร�องทุกข) หรือแจ�งเหตุต*างๆ                
ต�นเร่ืองคือ สํานักปลัดฯ ขออนุญาตที่ประชุมเสนอรูปแบบตามตาราง ในส*วนของ
ผู�รับผิดชอบซ่ึงกระบวนงานยังคล*องตัวและอํานวยความสะดวกของประชาชนในส*วน
ของการรับแจ�งเรื่องราวร�องทุกข) ยังไม*มีประเด็นที่ปรับปรุงแก�ไข แต*จะขอความ
คิดเห็นในท่ีประชุมเพื่อเสริมหรือเพิ่มเติม 

ประธานฯ  หากท*านใดมีความเห็น ขอเชิญเพิ่มเติมได�ครับ 
หน.สป.อบจ.  กระบวนงานท่ี ๒ เปNนกระบวนงานการสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค ซ่ึงก็จะมี

ตางราง ข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานแล�วเสร็จ ผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ เร่ืองนี้อยู*ในความรับผิดชอบของสํานักการช*าง ซ่ึงการปฏิบัติที่ผ*านมายังไม*มี
ส*วนไหนที่ต�องมีการปรับปรุง ขอเสนอในที่ประชุมหากเห็นว*ามีส*วนไหนที่จะเพิ่มเติม 
ขอเชิญครับ 

ผอ.กองแผนฯ  เห็นควรปรับกองช*าง เปNน สํานักการช*าง เพื่อให�สอดคล�องกัน 
หน.สป.อบจ.  สําหรับกระบวนงานต*อไป อยู*ในความรับผิดชอบของกองป:องกันฯ คือ

กระบวนงานการช*วยเหลือผู�ประสบภัย (กรณีเปNนเงินและสิ่งของช*วยเหลือตาม
หลักเกณฑ)ฯ) ซ่ึงได�รับการประสานจากกองป:องกันฯ มีระเบียบหลักเกณฑ)ใหม* จึงได�
จัดทํากระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานในเร่ืองน้ี เชิญ ผอ.กองป:องกันฯ 

ผอ.กองป:องกันฯ  ในส*วนนี้จะมีเพิ่มเติมคือ เปNนเรื่องของหลักเกณฑ)ช*วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว*าด�วยเงินทดรองจ*าย กรณีเกิดเหตุเร่ืองราวร�องทุกข)สามารถ
ดําเนินการมาได� ส*วนกระบวนการช*วยเหลือต�องแยกก*อนว*าเปNนภัยแบบใด และเข�าสู*
กระบวนการพิจารณาของจังหวัดและสั่งการมาให� อบจ.ดําเนินการตามอํานาจหน�าที่        
ท่ีเก่ียวข�อง และอีกหน่ึงเร่ืองท่ีจะขอนําเรียนในที่ประชุมเปNนเร่ืองใหม*แต*กรอบการ
ทํางานกองป:องกันฯ คือเรื่องการช*วยเหลือผู�ประสบภัยสาธารณภัยกรณีที่สงเคราะห)            
ผู�มีรายได�น�อย ผู�ยากไร� กรอบจะอยู*ท่ีกองป:องกันฯ แต*ระเบียบที่สั่งการมาใหม*กรอบ
จะอยู*ที่กองส*งเสริมฯ ซ่ึงในส*วนของ ผอ.กองส*งเสริมฯ เปNนกรรมการและเลขานุการ 
และขอนําเรียนกองส*งเสริมฯ ในส*วนการกําหนดเร่ืองนี้จะถูกต�องหรือไม*และร*วม
พิจารณาด�วยในเร่ืองการสงเคราะห)ผู�ปAวยท่ียากไร�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*า
ด�วยค*าใช�จ*ายการสงเคราะห)ผู�ปAวยผู�ยากไร�ขององค)การบริหารส*วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ 
ซ่ึงในส*วนของการแต*งตั้งคณะกรรมการ คือปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด                       
เปNนประธานโดยตําแหน*งค*ะ ขอบคุณค*ะ 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตพิจารณาเรื่องข้ันตอนซ่ึงเปNนข้ันตอนท่ีได�ปรับปรุงใหม* ขออนุญาต
ท่ีประชุมได�พิจารณาเห็นชอบเปNนวาระที่ ผอ.กองป:องกันฯ ได�เสนอในท่ีประชุม 

  ขออนุญาตที่ประชุมสรุปท้ัง ๔ กระบวนงานท่ีได�นําเสนอมาเพื่อทบทวน หรือ
ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ที่ประชุมเห็นชอบท้ัง ๔ กระบวนงาน และมีการ
ปรับปรุง ๑ กระบวนงาน คือกระบวนการช*วยเหลือผู�ประสบภัย ตามท่ีกองป:อนกันฯ 
ได�เสนอข้ันตอนมา  

  สําหรับกระบวนงานการให�บริการชําระภาษีและค*าธรรมเนียม มีข้ันตอน              
ท่ีเพิ่มเติมหรือไม* 



๑๐ 

 

ผอ.กองคลัง  ข้ันตอนท่ีเพิ่มเติมขณะนี้ การชําระภาษีทาง Internet ทางสํานักปลัดฯ กําลัง
อยู*ระหว*างช*วงการปรับปรุง และอีก ๑ ช*องทางคือ Net bank เปNนช*องทางที่ง*ายและ
ได�รับใบเสร็จอย*างรวดเร็ว 

ประธานฯ  ขอแจ�งเร่ืองค*าธรรมเนียมผู�เข�าพักในโรงแรม ท*านผู�ว*าราชการจังหวัดได�ให�
ความเห็นชอบ ประธานสภาฯได�ส*งร*างให�นายกฯ ได�ลงนาม ซ่ึงข้ันตอนต*อไปให�ฝAายนิติ
การได�จัดทําเปNนรูปเล*มเพื่อประชาสัมพันธ)ให�ผู�ประกอบการตลอดจนส*วนราชการที่
เก่ียวข�องได�ถือปฏิบัติ จากร�อยละ ๘๐ สตางค) เปNน ๑ บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานฯ  ระเบียบวาระที่ ๕ มีส*วนราชการใดจะนําเสนอครับ 
พ.จ.อ.ทวีป    ได�รับมอบหมายให�ดูแลการรักษาความปลอดภัยใน อบจ. สืบเนื่องจากได�มี

การตีเส�น/ช*อง จราจรในสํานักงาน  และที่จอดรถสําหรับผู�มาชําระภาษี จึงขอแจ�ง ผอ.
ทุกกอง/สํานัก และหัวหน�าฝAาย กําชับเก่ียวกับช*องจอดรถขอให�จอดตามป:ายชื่อ แต*ยัง
มีเจ�าหน�าที่ ไปจอดที่ เดิมซ่ึงทางหัวหน�าฝAายและ ผอ.กอง ไม* มี ท่ีจอดรถ และ
บุคคลภายนอกท่ีนํารถมาจอดเปNนเวลาหลายวันในพื้นที่จอดรถของ ผอ.กอง หรือ            
หน.ฝAาย จึงขอให�ช*วยประชาสัมพันธ)เก่ียวกับที่จอดรถให�บุคลากรในสังกัด และ
บุคคลภายนอกทราบด�วยครับ 

  จากการประชุมคร้ังที่ ๓ ตามท่ีได�เสนอในที่ประชุมไว�เรื่องเวรไม*มีที่พัก                 
จากการประสานที่ผ*านมาซ่ึงกองป:องกันฯ ได�แยกออกไปเข�าเวรยามอยู*ท่ีศูนย)วิทยุ 
และเกิดการประสานงานระหว*าง รปภ. ช*วงเวลา ๒๑.๐๐ น. เปNนเวลาที่ไม*สะดวกที่จะ
เข�าไปในอาคาร เน่ืองจากผู�ที่อยู*ท่ี คลินิกเซ็นเตอร) เปNนผู�หญิง ส*วนผู�ที่อยู*เวรยามรักษา
สถานท่ีราชการ และผู�ตรวจเวรยามน้ัน ไม*พบผู�ท่ีมีอยู*เวรยาม เนื่องจากไม*มีที่พักและ
การประสานงาน เบอร)โทรติดต*อ ไม*สามารถติดต*อได� จึงขอเสนอในที่ประชุมเพื่อหา             
ท่ีพักให�กับผู�ท่ีอยู*เวรยามรักษาสถานท่ีราชการ เพื่อจะได�ประสานงานร*วมกัน 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตครับ ปJญหาที่พบคือขณะนี้คือไม*มีทีพักสําหรับผู�มาอยู*เวรยาม จะมี
อยู*หลังตู�กระจก ๒ ปYก  ซ�าย-ขวา ซ่ึงจากสถานที่แล�วต�องจัดให�มีเคร่ืองปรับอากาศ
ด�วย เพราะเปNนห�องทึบ และทั้ง ๒ ห�องน้ีจะมีหน*วยงานท่ีดูแลอยู* คือสํานักการศึกษาฯ 
ส*วนอีก ๑ ห�อง สํานักปลัดฯจะให�เปNนห�องเก็บของ จะมีแนวทางที่ต�องดําเนินการในปY
ต*อไป ในระหว*างน้ีอาจต�องใช�สถานที่น้ีชั่วคราวก*อน 

พ.จ.อ.ทวีป    ในการรักษาความปลอดภัยเปNนสิ่งสําคัญ ซ่ึงน*าจะจัดห�องให�กับเจ�าหน�าที่อยู*
เวรรักษาสถานที่ราชการ 

ผอ.กองป:องกันฯ  ขออนุญาตค*ะ ตามท่ีเคยอยู*ส*วนราชการอ่ืน เช*นอําเภอ จะมีที่อยู*ให�กับผู�ที่อยู*
เวรยามโดยเฉพาะ ซ่ึงได�จัดไว�ในสํานักงาน แต*ข�อจํากัดของหน*วยงาน อบจ. เวลาที่
สร�างอาคารไม*ได�คํานึงถึงส*วนน้ี แต*ห�องสําหรับผู�อยู*เวรฯ สร�างได�แต*อาจจะต�องมีไว� 
ซ่ึงถ�ามีความจําเปNนจริงก็คงต�องสร�าง 

หน.สป.อบจ.  ในส*วนของสถานท่ีของผู�ปฏิบัติหน�าที่อยู*เวรยาม อาจจะไม*ใช*เปNนเฉพาะท่ีพัก
เท*านั้น แต*สถานท่ีดังกล*าวจะคล�ายๆ ศูนย)ปฏิบัติการตามที่ หน.ทวีป ได�กล*าวไว�
ข�างต�น ขอฝากเรื่องน้ีให�หลายส*วนได�หารือเพื่อเปNนแนวทางในปYงบประมาณต*อไป              
ซ่ึงจะได�จัดหางบประมาณด�านนี้ไว� ในระหว*างน้ีอาจจะใช�ห�องศูนย)ข�อมูลข*าวสารของ 
อบจ. เพื่อใช�ในการติดต*อสื่อสาร  



๑๑ 

 

ผอ.กองป:องกันฯ  ในส*วนนี้จะมีกล�องวงจรปVดในสํานักงาน จะมีจุดเซนเตอร)อยู*ส*วนไหน เห็นว*า
ควรจะใช�ห�องปฏิบัติการนี้เปNนห�องท่ีใช�พักผ*อนของผู�ท่ีอยู*เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 
น*าจะเหมาะสม 

ประธานฯ  เร่ืองการอยู*เวรยามใน อบจ.นั้น ส*วนใหญ*มักไม*ค*อยมีเหตุการณ)ที่ร�ายแรง
เก่ียวกับผู�ที่อยู*เวรยาม เพราะ อบจ.เชียงราย ได�จ�างยามเพื่อดูแลสถานที่ราชการอยู*
แล�ว 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตที่ประชุม โดยที่ประชุมและ ท*านประธานฯเห็นชอบให�สํานักปลัดฯ 
และกองป:องกันฯ หัวหน�าฝAาย ที่ดูแลควบคุมเร่ืองเวรยาม และทางสํานักช*าง ได�หารือ
กันเพื่อหาแนวทาง เพราะต*อไปน*าจะมีกล�อง CCTV เพื่อใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ต*อไป 

ผอ.กองป:องกันฯ  ขออนุญาตเสนอเร่ืองวาระอ่ืนๆ ค*ะ ในเร่ืองโครงสร�างพื้นฐานที่ต�องขอ
งบประมาณจากกรมส*งเสริมการปกครองส*วนท�องถ่ิน ปY ๒๕๖๑ ถ�าจะเสนอสาย
ทางเข�าไป และให�ส*งกําหนดในเร่ืองของหมายเลขของสายทางด�วย  และในปY ๒๕๖๒ 
สํานักงบประมาณจะไม*โอนเร่ืองโครงสร�างพื้นฐานมาให�กับกรมส*งเสริมการปกครอง
ส*วนท�องถ่ินแล�ว แต*จะโอนให�โดยตรงกับ อบจ. การท่ีจะขอเข�าไปแล�วได�งบประมาณ
หรือไม* ในส*วนของ รพช. จะมีหมายเลขถนนอยู*แล�ว ถ�าจะดําเนินการแล�วไม*ทราบ
หมายเลขถนน ให�ดําเนินการขอหมายเลขก*อนเพื่อประกอบโครงการ แล�วจะได�รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

  ในส*วนของอาคารกองป:องกันฯ ได�ดําเนินการสร�างเสร็จเรียบร�อยแล�ว ในวันที่ 
๙ พ.ค.๖๐ ก็จะได�มีพิธีทําบุญเลี้ยงพระ  

ประธานฯ  เชิญชวนทุกท*านร*วมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ อาคารกองป:องกันฯ ครับ ในวันนี้ได�
ดําเนินการประชุมครบทุกวาระแล�ว ขอขอบคุณทุกท*านที่ได�มาร*วมประชุมในวันนี้                
ขอปVดประชุมครับ 

ป>ดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐น. 
 
 
 
          

                                                               
 
  (นางสาวศุภิดา   เวียงเงิน)     (นางสาวพิมณพรรธน)    จินดาขัด) 
เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน                            หัวหน�าฝAายบริหารงานท่ัวไป 
 ผู�บันทึกรายงานการประชุม                                 ผู�รายงานการประชุม 
 
 
 
 
                  (นายดรุณพัฒน)  อินดี) 
                                 หัวหน�าสาํนักปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 

 


